

**ĐẢNG ỦY KHỐI  
DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG**

\*

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021*

**Thân ái gửi: Cán bộ, đảng viên, người lao động tại các tập đoàn,  
tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương**

Hơn một năm qua, mặc dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã chủ động, tích cực xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm sức khỏe cho người lao động, đồng thời chung sức, đồng lòng tham gia rất tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn cả nước. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục được khẳng định, thể hiện rõ qua 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối ước đạt 717,48 nghìn tỷ đồng, tăng 4,43%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 76,45 nghìn tỷ đồng, tăng 77,7%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 114,53 nghìn tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2020. Không chỉ vậy, truyền thống quý báu đoàn kết, “tương thân, tương ái” của dân tộc được cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối kế thừa và phát huy. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị trong Khối đã ủng hộ trên 3.318 tỷ đồng (*trong đó ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 gần 2.800 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bằng tiền hoặc hiện vật quy đổi thành tiền là trên 519 tỷ đồng*); đồng thời thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các đồng chí.

Hiện nay, cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang bước vào giai đoạn đầy cam go và thử thách. Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống, trong đó có hoạt động của các doanh nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực, linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh với phương châm mỗi doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị là một pháo

đài, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động là một chiến sĩ. Duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và tham gia công tác an sinh xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cần đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho người lao động, duy trì, bảo vệ và mở rộng các vùng xanh an toàn trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

Tôi chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi mặt đời sống của người lao động và xin gửi tới các đồng chí cùng gia đình lời thăm hỏi, động viên chân thành nhất. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, tôi tin tưởng chúng ta sẽ cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19. Chúc các đồng chí luôn vững tâm, sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, xứng đáng với vai trò chủ đạo, vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

*Thân ái,*



**★ Nguyễn Long Hải**

***Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương***